



Thân gửi các Anh, Chị cựu sinh viên !

Thay mặt Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp và Ban chấp hành Hội Cựu Sinh viên của Khoa, chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào đến các Anh, Chị cựu sinh viên, những người đã và đang góp phần vào sự phát triển của Khoa qua từng thế hệ.

Được khánh thành năm 1984, Công trình Khoa Pháp là món quà ý nghĩa được Chính phủ Pháp trao tặng Bộ Giáo dục Việt Nam nói chung, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nay là Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, nói riêng. Trải qua bốn mươi năm, công trình vẫn giữ nét duyên dáng và thanh lịch của kiến trúc Pháp, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam - Pháp. Nơi đây không chỉ là giảng đường thân thuộc của các thế hệ sinh viên và giảng viên Khoa Pháp mà còn lưu giữ những kỷ niệm thanh xuân sôi nổi, những dấu ấn của tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, và tình đồng nghiệp.

Năm 2024 đánh dấu 40 năm khánh thành Công trình Khoa Pháp, Khoa NN&VH Pháp phối hợp cùng Alumni của Khoa long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm mang tên ***“40 năm, Công trình nâng cánh ước mơ”*** vào **thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2024** tại khuôn viên của Khoa. Các hoạt động chính bao gồm hai cuộc thi viết và ảnh, video “Công trình Khoa Pháp - Về miền ký ức”, lễ kỷ niệm và chương trình dạ hội Nhạc Pháp. Nhân dịp này cũng diễn ra lễ ra mắt Ban chấp hành Alumni Khoa Pháp và tri ân các Thầy, Cô giáo các thế hệ, những người đã đặt nền móng đầu tiên cho quá trình đào tạo của mỗi chúng ta, góp phần vào sự phát triển của Ngôi nhà chung Khoa Pháp.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để ôn lại hành trình 40 năm đầy ý nghĩa, tôn vinh những giá trị mang tính biểu tượng của công trình Khoa Pháp mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau tri ân, vinh danh những cá nhân và tập thể đã góp phần đưa Khoa Pháp phát triển như ngày hôm nay. Chương trình sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Khoa, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, cựu sinh viên, và các đối tác, đồng thời truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, để cùng nhau hướng tới tương lai.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời các Anh, Chị cựu sinh viên tham gia ***Chương trình kỷ niệm “40 Năm, Công Trình Nâng Cánh Ước Mơ”*** và ủng hộ về tinh thần và vật chất, đóng góp ý tưởng xây dựng chương trình. Sự giúp đỡ quý báu này sẽ là nguồn lực to lớn làm nên thành công của sự kiện.

Kính chúc tất cả các Anh, Chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công !

Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên Khoa Pháp

Ngô Thị Hồng Hải

Trưởng khoa

Đàm Minh Thủy